

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน ที่ 2 กันยายน 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p>ไข้เลือดออกกระบาดอีसानล่างโคราชนักสุดดับแล้ว 3 ราย</p> <p>ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.ธีรวัฒน์ วัลย์เสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5) นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ในปีนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศประมาณ 50,000 รายแล้ว ซึ่งมากกว่าปี 2557 ถึง 2 เท่าตัว โดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว 37 ราย สำหรับในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สคร.5 นครราชสีมา มีสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 5,110 ราย เสียชีวิตจำนวน 3 ราย โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 2,474 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วยจำนวน 1,175 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยจำนวน 739 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยจำนวน 722 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p> <p>นพ.ธีรวัฒน์กล่าวว่า จากข้อมูลเดิมกลุ่มเสี่ยงจะมีอายุระหว่าง 0-5 ปี แต่ข้อมูลที่พบใหม่ปรากฏว่าพบผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุเพิ่มขึ้นระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กเล็กดีขึ้น ขณะที่ผู้ใหญ่กลับมีพฤติกรรมดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ตรงกับช่วงเวลาของการหากินของยุงลาย ซึ่งจากการสำรวจทางวิชาการล่าสุดพบว่า ยุงลายส่วนใหญ่มักจะออกหากินในช่วงเวลา 09.00-11.00 น. กับช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ดังนั้นช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่ชาวสวน ชาวไร่ และชาวนา มักจะนิยมออกไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง จึงควรมีการป้องกันตัวด้วยการสวมเสื้อผ้ามิดชิด และ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ -ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

	<p>ทายากันยุงไว้ก่อน ขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนทุกพื้นที่ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นควันไล่ยุงก่อน หลังจากนั้นก็ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนผู้ที่มีอาการต้องสงสัย เช่น มีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา บางรายอาจจะมีเลือดกำเดาออก และมีไข้สูง ก็ให้รีบนำตัวไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแต่เนิ่นๆ หากปล่อยไว้นานเกิน 2 วันอาจจะเสียชีวิตได้</p>	
<p>สำนักสื่อสารความ เสี่ยงฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p>โรคฉี่หนูระบาดทั่วไทยป่วยนับพัน/ตายแล้ว 18</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามบริเวณต่างๆ โรคที่ควรเฝ้าระวังอย่างมากคือเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งมีระบาดหนักฝน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคสูง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 ส.ค.58 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ945ราย ใน 62 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 18 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด45-54 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือระนอง ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ เลย นครศรีธรรมราช</p> <p>ทั้งนี้ พบได้ทุกภาคถือเป็นโรคประจำถิ่น นอกจากหนูที่เป็นตัวหลักแพร่เชื้อแล้วอาจพบปนในปัสสาวะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว โค แพะ แกะ ใต้ เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าผิวหนังตามรอยแผลเย็บบุตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำนานและอาจติดเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า หากมีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง ปวดกระบอกตามมีเลือดออกใต้เยื่อตาขาว หลังลุยน้ำในทุ่งนาหรือน้ำท่วมขัง ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจ เป็นโรคฉี่หนูให้พบแพทย์ด่วน เนื่องจากรักษาให้หายขาดได้แต่ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะจะทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>